



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดสาธารณภัย)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้รับคำร้องจากผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๓ ต.ปรีอใหญ่ อ.ซ่งขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ได้มี ฝนตก และเกิดฟ้าผ่าบ้านเรือนประชาชน เป็นผลทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่าง ๆ รวมถึงกล่องวงจรปิดได้รับความเสียหาย จากฝนตกและเกิดฟ้าผ่า ดังกล่าว จึงร้องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน และได้ขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการประมาณการความเสียหายจากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อที่ (๙) การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น ๆ โดยต้องปิดประกาศไว้ให้ทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่มีการคัดค้านให้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไปได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน จำนวนตามความเสียหายที่แท้จริง มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขที่	หมู่	รายการประมาณความเสียหายจากกองช่าง	คณะกรรมการอนุมัติ	หมายเหตุ
๑	นายสะเปียน ทองมนต์	๑๖๓	๑๓	๑๑,๘๙๙	๑,๙๗๘	คณะกรรมการได้ตัดกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ออก เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
	รวม				๑,๙๗๘	

จำนวนทั้งสิ้น รวม = ๑,๙๗๘ (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้ปิดประกาศรายชื่อประชาชนตาม ที่ จะได้รับการช่วยเหลือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ให้ทราบโดยทั่วกันหากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ได้รับเงินต่อไป

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่